



“*Bông hoa cúc*” có trái tim nhân hậu

SINH RA, LỚN LÊN Ở MỘT VÙNG NÚI HEO HÚT, CÔ SƠN NỮ DÂN TỘC DAO TRỊNH THỊ HƯƠNG, CỰU SINH VIÊN K37, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN LÀ “NGƯỜI ĐẸP HOA CÚC” CỦA CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM NĂM 2007. VỚI TỐ CHẤT NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, BÁC ÁI, CÔ KHÔNG CHỈ LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH MÀ CÒN SẴN SÀNG BỎ TIỀN TÚI ĐỂ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN, QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, TÀI TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN...

⌘ Thanh Xuân



Niềm tự hào của bản

Vượt qua hơn 200 cây số từ Hà Nội lên xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) chúng tôi được giới thiệu về một cô gái dân tộc Dao từng đoạt danh hiệu Người đẹp hoa cúc trong cuộc thi “hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007”, cũng là người duy nhất trong bản có bằng cử nhân. Điều làm chúng tôi càng tò mò muốn mục sở thị hơn là người đẹp hiện đang rất thành đạt và tham gia nhiều các hoạt động xã hội. Một cán bộ xã còn giới thiệu tỉ mỉ: *“Hiện tại muốn gặp người đẹp phải vào tận bản vì cô ấy là nhà tài trợ chính và cũng là thành viên đang tham gia cùng với đoàn sinh viên tình nguyện”*.

Trịnh Thị Hương, dân tộc Dao sinh năm 1983 ở bản Mậu, xã Tuấn Mậu (Sơn Động) thuộc phía Tây chân núi Yên Tử. Là con thứ ba trong một gia đình có 6 người con, từ khi còn nhỏ Hương đã theo mẹ lên nương, sớm quen với các công việc nặng nhọc như bao cô gái miền núi. Từ lớp 2 đến lớp 9, ngày ngày Hương đi bộ tới trường trên quãng đường 6 km. Kinh tế gia đình khó khăn nhưng Hương vẫn nỗ lực học tập, phấn đấu và thi đỗ vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Những người trong bản Mậu kháo nhau: “Từ xưa tới nay cả bản người Dao đã có ai đi học đại học bao giờ đâu!”. Chia tay với bản làng đi học trong nước mắt và nỗi lo, Hương càng nung nấu thêm niềm khao khát thoát khỏi cái nghèo đang ngày ngày đeo bám...

Khác với các bạn được gia đình chu cấp, từ năm thứ hai để có tiền tiếp tục theo học đại học, Hương phải bươn trải tranh thủ đi dạy thêm, làm phiên dịch. Qua những lần đi làm thêm với các đối tác nước ngoài, Hương đã tạo thêm mối quan hệ và được tài trợ 1 năm du học ở Trung Quốc. Tốt nghiệp đại học, mặc dù đã tìm được công việc phiên dịch ổn định nhưng Hương vẫn luôn theo đuổi ước mơ kinh doanh và bước đầu đã đạt được những thành công. Đầu năm 2006, Hương mạnh dạn vay vốn hơn 100 triệu đồng

mở nhà hàng “Hương Gia” ngay cạnh nhà máy nhiệt điện Đông Rì (Thanh Sơn) giải quyết việc làm cho mọi người trong gia đình, và một số lao động trong bản. Tự bươn trải để học song đại học, xinh đẹp, nét na, hiền dịu và được mọi người yêu mến, từ khi đoạt giải trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam trở về, Hương trở thành niềm tự hào, niềm vui của mọi người Dao trong bản.

Người đẹp có trái tim nhân ái

Chỉ cần nhìn thấy Hương là lũ trẻ đã ùa ra, reo lên: “A chị Hương!” Bà con trong bản ai cũng trầm trồ: “Người đẹp hoa cúc đấy! Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi!”. Một ngày mới của Người đẹp “hoa Cúc” thường bắt đầu từ 6 giờ sáng với bao công việc bộn bề của nhà hàng và 2 công ty cho đến khi được nghỉ ngơi thường vào 12 giờ đêm. Hương cho biết, chỉ sau 10 năm nữa cô sẽ giúp được nhiều người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại Hương đã tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong dịp tết trung thu năm 2007, Hương đã hỗ trợ làng trẻ em khuyết tật tỉnh 8 triệu đồng và tặng nhiều bánh kẹo cho các em thiếu nhi; dịp tết dương lịch 2008 Hương tiếp tục tặng 2 triệu đồng tổ chức tết cho các em; ngoài ra Hương còn thường xuyên trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở Bản Mậu vào đầu mỗi năm học và tổ chức cho học sinh giỏi đi tham quan. Mới đây nhất, dù vừa lo chuyên trăm năm cho bản thân, bố bị ốm, dù hoàn cảnh rơi vào lúc khó khăn nhưng Hương vẫn tận tâm chi tiêu để tài trợ hơn 20 triệu cho đội thanh niên tình nguyện hoạt động trên địa bàn xã Tuấn Mậu...

Chia tay với bản làng, chúng tôi nhớ mãi bài hát “Tấm lòng người Dao” mà người đẹp “hoa cúc” vừa hát bằng tiếng dân tộc, vừa say sưa cất nghã: “Ngày xưa người Dao ở trên núi. Cuộc đời khổ cực lắm cơ hàn... Tấm lòng người Dao biết ơn Đảng /Và mãi biết ơn Bác Hồ kính yêu”.